

การแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ. (หลักเกณฑ์ ว 3/2559)

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ค. 2559

สถานี ก.ค.ศ. (11 ก.ค. 59)

การแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยของ กศจ. (หลักเกณฑ์ ว 3/2559)

สวัสดิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ได้มีการประชุม ก.ค.ศ. และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคครั้งที่ผ่านมา โดยมี พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นั้น ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ.

ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 (หลักเกณฑ์ ว 3/2559) นั้น เมื่อคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวแล้ว พบปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ กศจ. หลายประการ เช่น กศจ. บางแห่งมีผู้ยื่นความประสงค์มาขึ้นบัญชีของ กศจ. เพียงคนเดียว หรือในจังหวัดนั้นมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เหลืออยู่เพียงบัญชีเดียว หากจะดำเนินการประเมินเพื่อจัดทำลำดับที่ในการขึ้นบัญชีของ กศจ. โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัยและการสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด อาจทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณและเป็นการเพิ่มภาระงานให้ กศจ. ประกอบกับจากการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ใน 4 ภูมิภาค ได้มีข้อเสนอให้ กศจ. เป็นผู้กำหนดวิธีการในการประเมินเพื่อจัดเรียงลำดับที่เองตามความเหมาะสม

ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้

ยกเลิกการกำหนดให้มีการประเมินผู้สอบแข่งขันได้เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ. โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัยและการสอบสัมภาษณ์ มาเป็น ให้ กศจ.

พิจารณาดำเนินการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ตามวิธีการที่ กศจ. กำหนด โดยคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และความเสมอภาค ทั้งนี้ อายุการขึ้นบัญชีของ กศจ.

ให้มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชีเดิมและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้เห็นชอบให้ กศจ. ดำเนินการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และความเสมอภาค

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์ ว 3/2559 ในครั้งนี้

จะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ กศจ. มากขึ้น

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : [หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559](#)